

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT
V/v đề xuất những công trình, địa
điểm đưa vào Danh mục kiểm kê di
tích trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai
đoạn 2024-2029

TP. Lào Cai, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai

Ngày 22/3/2024, UBND thành phố Lào Cai nhận được công văn số 308/SVHTT-DSVH của sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai về việc đề nghị góp ý đề xuất những công trình, địa điểm đưa vào Danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2024-2029.

Sau khi nghiên cứu, rà soát UBND thành phố Lào Cai cơ bản nhất trí với Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024-2029. Tuy nhiên, UBND thành phố đề nghị sở Văn hóa và Thể thao bổ sung một số địa điểm vào danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

STT	TÊN DI TÍCH	LOẠI HÌNH	ĐỊA CHỈ	Đơn vị quản lý hiện tại	HIỆN TRẠNG	GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU
1	Hang doi	Danh lam thắng cảnh	Thôn Ún Tà, xã Cốc San thành phố Lào Cai	UBND xã Cốc San	Là hang động tự nhiên được hình thành do hiện tượng phong hóa đá vôi, trong lòng hang rộng. Trong hang có nhiều nhũ đá với các hình thù khác nhau.	Hang động có nhiều nhũ đá đẹp, có giá trị thẩm mỹ. Trong lòng hang vẫn nguyên sơ chưa có tác động của con người. Mặt khác hang động hàm chứa các giá trị khảo cổ học cần được nghiên cứu.
2	Thác Nậm Rĩa	Danh lam thắng cảnh	Thôn Nậm Rĩa, xã Hợp Thành	UBND xã Hợp Thành	Thác nước đẹp, hoang sơ. Thác Nậm Rĩa được biết đến bởi vẻ đẹp nguyên sơ với những tầng thác cao, hùng vĩ. rất có lợi thế để phát triển loại hình du lịch khám phá, trải nghiệm.	Thác Nậm Rĩa có giá trị thẩm mỹ. Hàng năm thu hút rất đông nhân dân và khách du lịch đến tham quan, khám phá. Có thể phát triển du lịch có đầy đủ lợi thế, điều kiện để có thể trở thành một điểm đến tham quan du lịch của thành phố.

Trên đây là ý kiến đề xuất của UBND thành phố Lào Cai, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao xem xét./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT-VH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Vũ Quốc